



อดิศักดิ์
สุขุมวิททยา

โบรกฯแห่ "ซื้อ" JMART

โบรกฯ	แนะนำ	ราคาเป้าหมาย (บ.)
บล.บัวหลวง	ซื้อ	7.50
บล.เคจีไอ	ซื้อ	7.70
บล.ทิสโก้	ซื้อ	7.70
บล.กรุงศรี	ซื้อ	7.80

JMART ปีหน้ารายได้ 1.46 หมื่นล้านบาท

■ ปี 66 ดันมาร์เก็ตแคปกลุ่ม 2.5 แสนล. ■ จ่อผุด 2 ธุรกิจใหม่เสริมแกร่ง

นิวส์ คอนเน็คท์ - JMART มั่นใจรายได้ปี 64 และ 1.46 หมื่นล้านบาท ตามทุกธุรกิจในเครือต่อเนื่อง ตั้งเป้ามาร์เก็ตแคปรวมทั้งกลุ่มพุ่งแตะ 2.5 แสนล้านบาท ในปี 66 จ่อผุด 2 ธุรกิจใหม่เสริมทัพ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 จะทำได้ 14,600 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 11,851 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

MBKET ชื้อว่ลุ่มเทรดคิกคัก เดินหน้าธุรกิจตามหลัก ESG

นิวส์ คอนเน็คท์ - MBKET เปิดกลยุทธ์ธุรกิจปี 64 มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนครบวงจร เร่งพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวทาง

ESG หวังให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างก้าวกระโดด นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

WICE รับอานิสงส์ ค้าระวางเรือพุ่ง! ผลงานนิวไฮต่อ

นิวส์ คอนเน็คท์ - WICE เผยแนวโน้ม Q1/64 โตดี รับอานิสงส์ค้าระวางพุ่งจากภาวะตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ย้ำผลงานปีนี้นิวไฮต่อเนื่องเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โคลิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE เปิดเผยว่าแนวโน้มการค้าเนินธุรกิจไตรมาส 1/64 คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน หลังได้รับอานิสงส์จากค้าระวางปรับสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เข้ามาช่วยผลักดันราคาการให้บริการสูงขึ้น

ขณะที่ ลูกค้ารายใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ หันมาใช้บริการขนส่ง [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ออกกรใหม่พักฟรีทั่วไทย.... นายธีรชาติ จิรจรัสพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด และนางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เปิดตัวแคมเปญ "ออกกรใหม่ พักฟรีทั่วไทย ผ่อนคานฟรีดอก นาน 6 เดือน" ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2021 และโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายรถทั่วประเทศ ตั้งแต่ 22 มี.ค.-15 เม.ย. 64 และออกกรภายในวันที่ 30 มี.ย. 64



JMART

เนื่องจากทุกธุรกิจในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงิน ทั้งจากธุรกิจบริหารหนี้ของ JMT ที่โดดเด่น และ SINGER ที่ทำนิวไฮใหม่ได้เช่นกัน โดยช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ปิดดีลใหญ่ได้ 2 ดีล ได้แก่ ดีล KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทการเงินอันดับต้นๆ จากเกาหลีใต้ ซึ่งเข้ามาถือหุ้นในบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจ

สินเชื่

รวมถึงได้รับความสนใจจากบริษัท TIS Inc. ซึ่งเป็นบริษัทไอทีระดับโลกจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ JVC สะท้อนการมีกลุ่มธุรกิจแข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งจะต่อยอดธุรกิจการเงินในประเทศไทยร่วมกับ Ecosystem อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายมาร์เก็ตแคปรวมทั้งกลุ่มในปี 64 จะอยู่ที่ 130,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ประมาณ 102,000 ล้านบาท และภายในปี 66 มาร์เก็ตแคปรวมทั้งกลุ่มจะอยู่ที่

250,000 ล้านบาท ตามการพัฒนาธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาโอกาสในการซื้อกิจการเพื่อมาเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

ล่าสุด บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มธุรกิจใหม่ในเครือ 2 ธุรกิจในปีนี้ได้แก่ 1.ธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจากบริษัทในเครือมีสาขาจำนวนมาก บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะลดต้นทุนด้านการขนส่งไปยังสาขาของเครือเจมาร์ท 2.ธุรกิจนายหน้าประกันภัย เนื่องจากบริษัทมีข้อมูลฐานลูกค้ากว่า 6.7 ล้านราย จึงเป็นโอกาสในการทำธุรกรรมภายในกลุ่มจำนวนมาก ●

MBKET

เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 63 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ถึง 484 ล้านบาท หรือเติบโตมากถึง 90.17% ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น แม้ว่าวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

ขณะที่ในช่วงต้นปี 64 ธุรกิจหลักทรัพย์ค่อนข้างโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี โดยมีวอลุ่มเฉลี่ยสูงถึง 99,000 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งสร้างความคึกคักให้กับแวดวงตลาดเงินตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมตั้งเป้าปี 64 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ธุรกิจในปี 64 ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินครบวงจรครบเครื่องด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี



มนตรี
ศรีไพศาล

พร้อมสร้างทีมและเร่งพัฒนาบุคลากรในสายงานต่างๆ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และปีนี้ยังได้อัปเดตงานวิจัยที่ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากในแต่ละวันนำมาเลือกสรร สรุปประเด็นที่น่าสนใจนำเสนอให้แก่นักลงทุนแบบกระชับ ครอบคลุม รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมส่ง New Business Unit ด้านการบริการวางแผนการลงทุนที่มีชื่อว่า "Investment Management" หรือ IM บริการออกแบบพอร์ตการลงทุน ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้มาช่วยเติมเต็มธุรกิจของเราให้มีความครบเครื่องเรื่องลงทุนมากยิ่งขึ้น ●

WICE

ทางทะเลและทางอากาศของบริษัทเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) ยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้บริษัททยอยลงทุนซื้อตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม 200 ตู้ ปัจจุบันทยอยรับมอบตู้แล้วบางส่วน และคาดว่าจะรับมอบครบภายในปีนี้ เพื่อรองรับต่อความต้องการที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมขยายการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง และขยาย

การให้บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LTL) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีปริมาณของไม่มาก เพิ่มช่องทางสร้างรายได้และอัตรากำไรสุทธิอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับรองรับงานขนส่งข้ามพรมแดนที่มีดีมานด์เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 15-20% จากปี 63 พร้อมมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถการทำการกำไรให้สูงขึ้น และพยายามรักษาอัตรากำไรสุทธิเติบโตระดับ 5-6% โดยบริษัทมีแผนลงทุนในธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และคลังสินค้า จะสามารถเพิ่มโอกาสการรับงานและประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้น



ชูเดช
ชอุ้นศิริ

โดยปี 64 ถือเป็นปีแห่งการเติบโตและทำนิวไฮต่อเนื่อง ●



TQM ชู 'แฟร์' ประกัน 'เสียงน้อย จ่ายน้อย'

นิรส์ คอนเน็คท์ - TQM เปิดตัว 'ประกันรถสีขาว' ฝึกกฎตลาดประกันรถยนต์แบบเดิมๆ ผนึกคอนเน็คท์ 'เสียงน้อย จ่ายน้อย' กับแคมเปญ 'แฟร์'

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า TQM ได้ใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดเพื่อ ให้ได้มุมมองที่แตกต่างจากเดิม จึงออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 'สบายใจ 3F' ได้แก่ Fair : เสียงน้อย จ่ายน้อย และเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละกลุ่มลูกค้า, Fulfill : เต็มเต็ม ความสบายใจด้วยโปรดักส์ประกันที่มีความคุ้มครองครบตามความต้องการ และ Friend : ให้บริการด้วยใจเสมือนเพื่อนที่อยู่เคียงข้างไม่ทิ้งกัน

ด้าน ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM กล่าวว่า ในแคมเปญ 'แฟร์' เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเข้าใจคนที่ใช้รถที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงได้สร้างสรรค์ประกันรถยนต์ออกมาตามกลุ่มลูกค้า ด้วย 3 โปรดักท์

ได้แก่ 'ประกันสำหรับรถสีขาว' เพราะรถสีขาวมองเห็นชัดจึงมีความเสี่ยงน้อยในการ



เกิดอุบัติเหตุ TQM จึงให้ลูกค้าได้จ่ายถูกกว่าด้วยส่วนลดสูงสุดอีก 5%, 'ประกันรถต่างจังหวัด' ขับในจังหวัดเส้นทางเดิมๆ มีความคุ้นชิน จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่ารถในกรุงเทพฯ TQM จึงให้รถทะเบียนต่างจังหวัดได้ทำประกันที่ถูกกว่าด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 3,000 บาท และ 'ประกันรถขับน้อย' ประกันที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มมีรถ แต่ไม่ค่อยได้ใช้รถ TQM จึงออกแบบความคุ้มครองและราคาตามการใช้ ทั้งแบบตามระยะทางการใช้งาน และตามระยะเวลาการใช้งาน ผสานกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วย

ในการช่วยติดตามการใช้งานและเตือนเมื่อใกล้หมด เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้ายิ่งขึ้น ในแคมเปญ 'แฟร์' TQM ได้ผนึกกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนให้โปรดักส์เข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยร่วมกับ MCOT เป็นสื่อกลางในการกระจายและสื่อสาร 'ประกันรถต่างจังหวัด' ไปยังลูกค้าต่างจังหวัด และร่วมกับ AIS ใน 'ประกันรถขับน้อย' ในการนำเทคโนโลยี IOT เข้ามาช่วยจับวัดระยะทาง ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ทันสมัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ภาพข่าว



ธนาคารออมสิน รับรางวัล TQA ประจำปี 2563

นายวิทย์ รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ขึ้นรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี

WGE คิวงานก่อสร้างโครงการ ONEDER KASET

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE และ คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกภูมิทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างในโครงการวันเดอร์ เกษตร (ONEDER KASET) พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เป็นอาคารพักอาศัยในระดับพรีเมียมติดถนนงามวงศ์วาน จำนวน 8 ชั้น 3 อาคาร โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง 15 เดือน

